

Phụ lục

TUYÊN TRUYỀN CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG 2 NĂM 2024

(Kèm theo Kế hoạch số: /KH-UBND ngày / 6 /2024 của Ủy ban nhân dân Phường 2)

STT	Nhiệm vụ	Nội dung	Bộ phận thực hiện	Bộ phận phối hợp
I	NHÓM 1: CHÍNH QUYỀN SỐ			
1	Chuẩn hóa quy trình xử lý văn bản, hồ sơ trên môi trường mạng thông qua phần mềm quản lý văn bản điện tử iDesk	Tuyên truyền thực hiện đảm bảo 100% các loại văn bản hành chính (trừ văn bản mật) được gửi nhận, ký số theo quy định và phát hành trên môi trường điện tử.	Bộ phận Văn phòng – Thống kê	Các bộ phận chuyên môn
2	Thực hiện rà soát TTHC, nâng cao tỷ lệ nộp và thực hiện TTHC qua dịch vụ công một phần, toàn trình, phấn đấu đạt 80% hồ sơ nhận và xử lý trực tuyến.	Triển khai hướng dẫn, tuyên truyền vận động người dân thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến và nhận kết quả trực tuyến hoặc dịch vụ bưu chính công ích.	Bộ phận Văn phòng – Thống kê	Các bộ phận chuyên môn
3	Thực hiện các cuộc họp không giấy tại đơn vị.	Tuyên truyền nội dung triển khai các cuộc hội họp tại địa phương, sử dụng tài liệu điện tử thay văn bản giấy	Bộ phận Văn phòng – Thống kê	Các bộ phận chuyên môn
II	NHÓM 2: KINH TẾ SỐ			

1	Chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp; Hình thành chuỗi cửa hàng thông minh trên địa bàn thành phố	<p><u>Phối hợp tuyên truyền khi có yêu cầu</u> thực hiện các nhiệm vụ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vận động các siêu thị, các chuỗi cửa hàng bách hóa tự chọn trên địa bàn triển khai website bán hàng trực tuyến, cho phép khách hàng đặt hàng và thanh toán trực tuyến. - Tuyên truyền triển khai thực hiện đăng ký thương hiệu nông sản, sản phẩm nông nghiệp OCOP, tạo mã QR code phục vụ sản xuất, xuất khẩu sản phẩm đồng thời khẳng định thương hiệu và xuất xứ sản phẩm tạo niềm tin của người tiêu dùng. - Tuyên truyền các hộ sản xuất nông nghiệp, các chuỗi cửa hàng bách hóa tự chọn có tài khoản trên sàn thương mại điện tử (bưu điện tỉnh, Viettel post). - 100% các cửa hàng bách hóa tổng hợp, các nhà hàng, siêu thị có mã QR code nhận thanh toán chuyển khoản; 	Bộ phận Thương mại – Dịch vụ. Bộ phận ĐC – XD - MT	Các đơn vị có liên quan
2	Chuyển đổi số trong du lịch	<p><u>Phối hợp tuyên truyền khi có yêu cầu</u> thực hiện các nhiệm vụ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Triển khai gắn mã QR code cho các điểm tham quan du lịch. - Vận động các cơ sở lưu trú tạo lập website tham gia sàn giao dịch điện tử về du lịch của Tỉnh. - Vận động các cơ sở kinh doanh lưu trú từ 3 sao trở lên sử dụng phần mềm quản lý khách lưu trú. 	Bộ phận Thương mại – dịch vụ	Các đơn vị có liên quan

		<ul style="list-style-type: none"> - Nâng cấp website du lịch thành phố Vũng Tàu với mục đích tạo kênh riêng và là cảm nang không thể thiếu cho khách du lịch khi đến Vũng Tàu. - 70% các khách sạn có website tên miền.vn 		
III	NHÓM 3: XÃ HỘI SỐ			
1	Chuyển đổi số trong giáo dục	<p><u>Phối hợp tuyên truyền khi có yêu cầu</u> thực hiện các nhiệm vụ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đề nghị các trường trung học cơ sở, tiểu học và mầm non, các trường tư thục trên địa bàn thành phố tạo lập tài khoản ngân hàng để triển khai hình thức thu học phí, bảo hiểm y tế trực tuyến. Yêu cầu phụ huynh học sinh thanh toán qua hình thức chuyển khoản thay thế hình thức thu tiền mặt. 	Bộ phận Văn hóa xã hội	Các nhà trường, các khu phố trên địa bàn phường
2	Chuyển đổi số trong lĩnh vực Lao động, Thương binh và Xã hội	<p><u>Phối hợp tuyên truyền khi có yêu cầu</u> thực hiện các nhiệm vụ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Triển khai các giải pháp thanh toán các chế độ vận tải lương hưu, bảo trợ xã hội không dùng tiền mặt. Vận động các cán bộ hưu trí, người có công, đối tượng BTXH sử dụng tài khoản ngân hàng để nhận lương hưu và trợ cấp. - Triển khai vận động người có công, đối tượng BTXH sử dụng tài khoản ngân hàng và nhận thanh toán trợ cấp qua tài khoản. - Vận động cán bộ hưu trí sử dụng tài khoản ngân hàng và nhận thanh toán lương hưu qua tài khoản, vận động chủ các cơ sở sản xuất, các hộ sử dụng lao động thanh toán tiền công lao động bằng hình thức chuyển khoản. 	Bộ phận Văn hóa xã hội	Bộ phận Lao động, TBXH, các khu phố trên địa bàn phường

3	Khai thuế và nộp thuế trực tuyến	<p><u>Phối hợp tuyên truyền khi có yêu cầu</u> thực hiện các nhiệm vụ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tuyên truyền vận động người dân đăng ký, khai thuế và cho phép nộp thuế trực tuyến. 	Bộ phận ủy nhiệm thu thuế	Bộ phận Văn hóa xã hội. các khu phố trên địa bàn phường
4	Tuyên truyền nâng cao nhận thức, vận động người dân thực hiện chuyển đổi số và đào tạo công dân số	<p><u>Phối hợp tuyên truyền khi có yêu cầu</u> thực hiện các nhiệm vụ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tuyên truyền về chuyển đổi số, lợi ích của việc giao dịch điện tử. Vận động người dân thực hiện chuyển đổi số và công dân số. - 100% thanh toán các loại phí: học phí, điện, nước, truyền hình cáp thực hiện chuyển khoản; 	Bộ phận Văn hóa xã hội	58 Tổ chuyển đổi số các khu phố, tổ khu phố